

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<p>ปีงบประมาณ</p>	<p>2566</p>
<p>หลักการและเหตุผล</p>	<p>ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"แผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)ได้จัดทำขึ้นไปในทิศทางที่ตอบโจทยยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งมี ๖ ด้าน ได้แก่ ๑. ความมั่นคง ๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ๖. การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งทำให้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ดสามารถสนับสนุนงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ซึ่งได้น้อมนำ"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนพัฒนาประเทศ" ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศในมิติต่าง1 โดยมีการขยายงานในรูปแบบเครือข่ายบูรณาการระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน ได้ทราบแนวทางวิธีการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ บทบาทของท้องถิ่นโรงเรียน และเครือข่ายในการทำงานทรัพยากรท้องถิ่น การดำเนินการสำรวจ รวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อสร้างจิตสำนึกและเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป</p>
<p>วัตถุประสงค์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เพื่อดำเนินการสำรวจ รวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการฐานข้อมูลสยามบรมราชกุมารี ในการจัดการการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรของประเทศและท้องถิ่น การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป 3. เพื่อสร้างจิตสำนึก และเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ดูแลรักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น แล้วนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 4. เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประสบความสำเร็จ
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และประชาชนทั่วไป (ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ฯ)</p>

ระยะเวลาดำเนินงาน	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
งบประมาณตามแผนฯ	ไม่ใช้งบประมาณ
งบประมาณที่ตั้งไว้	ไม่ใช้งบประมาณ
งบประมาณเบิกจ่าย	
งบประมาณคงเหลือ	
การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
เป้าหมายที่คาดหวัง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำให้ได้ร่วมสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารี ในการจัดการการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรของประเทศและท้องถิ่น 2. ทำให้ได้ดำเนินการสำรวจ รวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป 3. ทำให้ได้สร้างจิตสำนึกและเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น แล้วนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 4. ทำให้การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประสบความสำเร็จ
ผลการดำเนินโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ใน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 และ หมู่ที่ 12 2. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ข้อมูลพืชไร่ที่ปลูกในพื้นที่ 3. กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 4. กิจกรรมงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 5. รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลให้ผู้บริหารทราบ
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ไม่มี